

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.70 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 30.55 –30.75 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.70 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.75 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 30.55 - 30.75 บาท

* นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีทิศทางแข็งค่าตามดอลลาร์อ่อนค่าเป็นหลัก จากคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าทั้งภูมิภาค เห็นได้จาก นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ 2,262.29 ล้านบาท

* ในขณะที่รายงานข้อมูลเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐฯ ดัชนีภาคการผลิตโดยเฟดดัลลัส (Dallas Fed Manufacturing Activity) ปรับตัวลดลง จากระดับ -5.3 จุด สู่ระดับ -12.1 จุด ซึ่งสะท้อนถึงภาคการผลิตของสหรัฐกำลังหดตัวลง

* ในขณะเดียวกัน หลังจากที่สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้ต่อการที่อิหร่านยิงโดรนสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้น รวมทั้งระยะนี้เป็นช่วงอัตราดอกเบี้ยขาลง ส่งผลให้นักลงทุนปรับเปลี่ยนไปลงทุนในทองคำมากขึ้น

* ระยะนี้ค่าเงินบาทยังคงปรับตัวแข็งค่า โดยในวันพุธตลาดรอดติดตามการประชุมนโยบายการเงิน(กนง.) ซึ่งกลีกรมองว่าบาท.จะคงอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปี และมองว่าบาทจะแข็งค่าต่อได้

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 95.92 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 95.98

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 4,064.48 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,262.29 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 30.788 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS